



ประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

.....

ตามประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี ลงวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี นั้น

บัดนี้ การคัดเลือกได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังบัญชีรายชื่อตามเอกสารแนบท้าย

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้สอบคัดเลือกทราบว่าบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้ขึ้นด้วย

๑. ผู้ขึ้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่สอบได้
๒. ผู้ขึ้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างภายในกำหนด
๓. ผู้ขึ้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวัน เวลาที่กำหนด
๔. หากปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะ

สำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือคุณสมบัติทางการศึกษาที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ผู้ขึ้นจะเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกก็จะมีสิทธิได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก

อนึ่ง ให้ผู้มีรายชื่อตามลำดับที่ที่ระบุไว้ในหมายเหตุ ไปรายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด (พร้อมใบรับรองแพทย์)

หมายเหตุ กรณีจะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติราชการได้ ต้องได้รับการแจ้งกรอบอัตรากำลัง และได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจากเงินดอกเบียอันเกิดจากเงินกลางก่อน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ลงชื่อ

(นางสุวัฒนา แต่งรัต)

ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี

ประธานคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี
แนบท้ายประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ

ลำดับที่	เลขที่ ประจำตัวสอบ	ชื่อตัว-ชื่อสกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๓	นางสาวประภาพร บุญรักษา	ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ ๑ และ ๒ นำไปรับรองแพทย์ ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับ การจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ สำนักงาน คุมประพฤติจังหวัดราชบุรี หากไม่ไปรายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าท่าน สละสิทธิ์ โดยไม่ประสงค์จะเข้ารับการจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราวในครั้งนี้
๒	๐๑๗	นายภาคภูมิ บุตรน้ำเพชร	
๓	๐๑๘	นายธนกฤต ศรีวิวัฒน์	
๔	๐๐๘	นายชานูวัฒน์ เกิดขวัญ	
๕	๐๒๑	นางสาวอุษมา สุขสำราญ	
๖	๐๐๕	นางสาวลิปิการ์ อินทร์ชำนาญ	
๗	๐๐๙	นางสาวสุดารัตน์ ยศดีตะสา	
๘	๐๑๕	นางสาวภทพร เลี้ยงวงศ์	
๙	๐๒๖	นางสาวกรวรรณ โพธิ์เผือก	
๑๐	๐๐๔	นางสาววิลาวัลย์ บุตรเกตุ	